



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อบุคคลภาครัฐผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการของสำนักงาน กสทช.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อบุคคลภาครัฐผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับสูง และตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการของสำนักงาน กสทช. และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะและความ
เหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคล
ภาครัฐผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ
ระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสทช. ณ สำนักทรัพยากรบุคคล
สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวไปแล้วผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้ารับบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศนี้

อนึ่ง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดไม่เห็นด้วยกับผลการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์ต่อเลขาธิการ กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับสูง

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	G 0006	นายชัยวัตร รัตนคงวิพุธ	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
๒	G 0002	นางอรวรรณ เนาวประโคน สุคันธนาค	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
๓	G 0019	นายรัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
๔	G 0031	นางวชิราภรณ์ อนุกุล	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
๕	G 0034	นางธณัญญา พันธุ์พิลา	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
๖	G 0038	นางสาวรุ่งทิพย์ ลิ้มกอปรไพบุลย์	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
๗	G 0010	นางสาวเพ็ญงาม ยอดวิเชียร	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

๒. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	GE 0004	นางสาวอารีวรรณ จตุทอง	นิติกรชำนาญการ
๒	GE 0001	นายวิธีร์ พานิชวงศ์	เศรษฐกรชำนาญการ

